



Trường trung cấp Eleanor Rush
Đêm trở lại trường
Thứ tư, ngày 20 tháng 9 năm 2023

Kính gửi các gia đình ERS,

Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia các hoạt động Đêm tựu trường vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 2023. Có hai buổi dành cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh lớp 3, 4 và 5. Những buổi học này nhằm mang lại sự linh hoạt để bạn chọn thời gian phù hợp nhất với lịch trình của mình hoặc cho phép bạn tham dự nhiều lớp học nếu bạn có nhiều hơn một đứa trẻ theo học tại Rush School. Bất kể bạn tham dự buổi nào, chúng tôi yêu cầu tất cả phụ huynh/người giám hộ **bắt đầu mỗi buổi học trong lớp chủ nhiệm của con mình.** Ở đó, bạn sẽ nhận được lịch trình để theo dõi trong thời gian còn lại của buổi tối. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc không chắc chắn về giáo viên của con mình, sẽ có nhiều nhân viên tại cổng trường để hỗ trợ bạn.

Buổi #1: 6:00 - 6:54PM

Buổi #2: 7:10 - 8:04PM

Các chuyên gia được chứng nhận của chúng tôi cũng sẽ có mặt tại các địa điểm được liệt kê bên dưới suốt buổi tối để bạn ghé thăm nếu bạn muốn gặp họ. Họ có sẵn từ 6:00 đến 8:00 tối. Xin đừng ngần ngại ghé qua vào buổi tối.

Địa điểm: Thư viện

GIÁO VIÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY: Bà Anstey, Bà Hanna, & Bà Porter (Đọc kỹ năng cơ bản), Bà Reissman & Bà Dobos (Kỹ năng toán học cơ bản), Bà Watson (Đọc đa giác quan) Ông Lyons (Thử thách dự án), Bà . Kaffenberg (Bài phát biểu)

Địa điểm: Phòng đa năng

GIÁO VIÊN MỸ THUẬT LIÊN QUAN: Nghệ thuật - Ông Carroll, **THÂN CÂY**- Ông Angelone, **Nhạc Thanh Nhạc**- Bà Marr, **Giáo dục thể chất** - Ông. Baldasari, **Sức khỏe**- Bà. Kalamouris, **người Tây Ban Nha** - Bà Galvich

DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN: Cố vấn trường học - Cô Steffey & Bà Forcier (Front Atrium), Y tá - Bà Palma (Văn phòng - Phòng 104)

Cũng sẽ có các cuộc họp dành cho học sinh đăng ký tham gia các chương trình ban nhạc, đàn dây, dàn hợp xướng nâng cao hoặc Nhà sản xuất âm nhạc trước khi bắt đầu lịch học buổi tối.

MUSIC MEETINGS

Time: 5:30 - 5:55PM

Location & Program:

All Purpose Room: Meeting for parents/guardians of **BAND** students
Room #101: Meeting for parents/guardians of **STRINGS** students
Room #124: Meeting for parents/guardians of **CHORAL** students
(Music Makers & Advanced Choir)

*If unable to make the meeting time, Mr. Adams and Mr. Hercock will be available throughout the remainder of the evening in Room 101.

Tinh thần mặc cũng sẽ có sẵn để mua trong Phòng đa năng.

Xin lưu ý rằng số chỗ đậu xe có hạn và **bạn là không được phép đi dọc lề đường trước cổng trường.** Đây là làn đường cứu hỏa và bạn có nguy cơ bị phạt. Vui lòng tuân thủ các biển báo đỗ xe do Sở Cảnh sát dán trên đường Buttonwood Drive và Wynwood Drive.

Cuối cùng, wHãy lên kế hoạch cho buổi tối với sự lưu ý của cha mẹ/người chăm sóc, vì vậy chúng tôi yêu cầu bạn sắp xếp các việc khác cho con mình và không đưa chúng đi cùng.